

บทที่ 1

บทนำ

1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในอดีตรมวชไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัว ดังนั้นการฝึกมวยไทยในสมัยนั้นจะมีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 อย่างคือ เพื่อป้องกันตัวและเพื่อสู้รบกับข้าศึก แต่อย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันในการชกมวยไทยส่วนใหญ่มุ่งผลเพื่อแพ้ชนะและมีผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องทำให้ปัจจุบันแก่นแท้ของมวยไทยได้เลือนหายไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามวยไทยในปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นหนึ่งในเกมการพนันที่ถูกกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการแข่งขันม้าแข่ง¹ ดังนั้น การทุจริตในกีฬามวยไทย จึงอยู่คู่วงการมวยและการพนันในวงการมวยมาอย่างยาวนาน การทุจริตในกีฬามวยนั้นมิสาเหตุมากมายหลายประการ นักมวยที่กระทำความผิดอาจมีความจำเป็น เช่น ชื่นชกมวยแล้วไม่ได้เงินเพราะหัวหน้าไม่จ่ายค่าตัว หรือจ่ายไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ เจ็บป่วย มีหนี้สินรุงรัง ทำเพื่อทดแทนบุญคุณ หรือถูกบังคับข่มขู่จากผู้จ้างวาน การทุจริตกีฬามวยนั้นมักเกิดขึ้นในรายการชกสำคัญที่มีนักมวยระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาขึ้นชก ซึ่งย่อมมีเงินเดิมพันมากมายจากการพนันในการแข่งขันในครั้งนั้น ซึ่งบางคู่เงินเดิมพันเป็นจำนวนนับหลายสิบล้านบาท การจ้างนักมวยทำการทุจริตในราคา 5 แสนบาทถึง 8 แสนบาท นี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งราคาการจ้างขึ้นอยู่กับค่ายมวยที่นักมวยสังกัดอยู่ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด การที่นักมวยจะกระทำการทุจริตได้มีสาเหตุหลายประการ เช่น มีคำสั่งจากผู้จ้างวานซึ่งมักเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการพนันหรือ

วงการมวย ซึ่งอาจอยู่ในวงการมวยได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน หัวหน้าค่าย นักพนัน หรือแม้แต่ผู้จัดการแข่งขันที่เล่นการพนันนอกจากนี้ คนจ้างวานอาจจะเป็นคนที่นักมวยเกรงกลัว หรือเป็นผู้มีพระคุณต่อกันหรือเป็นผู้มีอิทธิพล กล่าวคือหากมีผู้มีอิทธิพลออกคำสั่งและนักมวยนั้น

¹ ชาวโพสทูเดย์ออนไลน์. (2557). *ล้มมวยมะเร็งร้ายบนสังเวียนผ้าใบ*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <http://www.posttoday.com/analysis/report/308209>. [2560,24 พฤศจิกายน]

ไม่กระทำนักมวยก็ประกอบอาชีพนี้ไม่ได้เพราะกลัว พอตัดสินใจกระทำการทุจริตแล้วยอมส่งผล
 ในอนาคตของนักมวยผู้นั้นที่ตกอยู่ในวังวนซึ่งก็จะต้องล้มมวยเรื่อยๆ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
 อีกนักมวยนั้นกลัวว่าจะถูกเปิดโปงว่ากระทำการทุจริตจะทำให้ไม่มีผู้จัดการแข่งขันคนไหนจัดให้
 ขึ้นชกอีก แม้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จะประกาศใช้มานานกว่า 18 ปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่า
 ยังไม่มีบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลายคดีใช้ระยะเวลา
 ดำเนินคดียาวนานและไม่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีได้ ผู้กระทำ
 ความผิดจึงยังคงไม่ได้รับโทษ หลายคนยังอยู่ในวงการมวยในปัจจุบันบางคนนักมวยสารภาพ
 หัวหน้าค่ายยอมรับมีการชดทอดไปถึงผู้บงการแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ
 “ทำให้ประชาชนเชื่อว่าอิทธิพลมืดเข้ามาช่วยเหลือตัดตอนสุดท้ายไม่มีใครถูกดำเนินคดี” อันนี้ถือ
 เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมักชกชกทอดไปไม่ถึงผู้จ้างวาน นอกจากนี้
 กฎหมายของประเทศไทยแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศมาก เช่น ประเทศอังกฤษถ้ามีการทุจริต
 ในกีฬาฟุตบอล ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษจำคุกและโทษปรับเป็นจำนวนเงินมากและมี
 กระบวนการสอบสวนอย่างจริงจังเพื่อชดทอดไปถึงผู้บงการมาดำเนินคดีอย่างจริงจังและยังคงเป็น
 ข่าวใหญ่อีกแต่ในวงการมวยมักสืบสวนกันเอง บางครั้งเลือกใช้การล้างแค้นกันเอง ซึ่งไม่มีการ
 ดำเนินคดีอย่างจริงจังทำให้วงการมวยในสมัยนี้ถดถอยไปอย่างมาก จะสังเกตได้ว่าคนมาดูมวย
 เพราะศิลปะที่สวยงามนั้นน้อยลงส่วนใหญ่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวงการมวยมากกว่า
 ที่จะมาดูมวยเพื่อศิลปะการต่อสู้ที่สืบสานกันมานานซึ่งต่างจากคนต่างประเทศซึ่งเข้ามาดูมวยไทย
 ในเวทีมาตรฐานเพราะเขารักในศิลปะการต่อสู้จริงๆ

ปัญหาการทุจริตต่างๆ จะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดจากนักมวยเพียงฝ่ายเดียว บางครั้งถูกบังคับ
 ชมชู่จากหัวหน้าค่ายของตนว่าถ้าไม่ทำก็อาจจะไม่มีรายการชก ทำให้นักมวยนั้นไม่มีทางเลือกจึง
 จำเป็นต้องกระทำความผิด เพราะไม่ว่านักมวยนั้นจะเก่งเพียงใดก็ตามก็ยังต้องหวังพึ่งหัวหน้าค่าย
 ที่จะต้องทำหน้าที่หารายการชกให้ เมื่อเลิกชกมวยก็ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้เพราะไม่มี
 ความรู้ความสามารถในด้านอื่นอาจเป็นเพราะนักมวยส่วนใหญ่ที่นั้นขาดโอกาสด้านการเรียนหรือ
 เรียนแล้วอาจจะเกเร ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ที่ดีให้คำชี้แนะก็อาจจะออกนอกกลุ่มนอกทางได้จะเห็นได้ตามข่าว
 หลายๆ ข่าวที่นักมวยนั้นเมื่อเลิกชกมวยแล้วไม่มีอาชีพที่รองรับบางคนเป็นแชมป์หลายเวทีที่ยังตก
 งานในบั้นปลายอาชีพ นักมวยบางคนดีที่มีผู้ใหญ่หรือหัวหน้าค่ายที่ดีให้การสนับสนุนก็อาจจะ
 ได้รับราชการตามหัวหน้าค่ายมวย ถ้านักมวยคนนั้นทำตามทางที่หัวหน้าค่ายได้เตรียมไว้ ในกรณีนี้
 ถ้านักมวยไม่ได้รับโอกาสนี้ นักมวยส่วนใหญ่ที่ชกมาได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ดังมีชื่อเสียงเหมือนคน

อื่นเมื่อเลิกชกไปแล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ ภายหลังจากที่นักมวยได้เลิกชกมวยแล้วไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการคุ้มครองจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

อีกทั้งสวัสดิการต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ผู้ฝึกสอนย่อมมีส่วนสำคัญในการที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักมวยในค่ายในการเจริญรอยตามผู้ฝึกสอนก็ไม่ต่างอะไรจากครูในโรงเรียนที่คอยให้ความรู้ความสามารถกับนักมวยในค่ายผู้ฝึกสอนย่อมมีส่วนสำคัญในการปูรากฐานของนักมวยหรือเด็กคนนั้นให้มีชีวิตที่ดีในอนาคตได้ซึ่งแม้จะมีพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 มาบังคับใช้ก็ยังคงเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

ประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 มาบังคับใช้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาอาชีพ กล่าวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาอาชีพเป็นหลัก เนื่องจากจะมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ได้รับสิทธิ ตามที่พึงจะได้รับ สร้างความเป็นธรรมในสัญญาจ้าง และสามารถมีสิทธิร้องทุกข์อันเนื่องมาจาก ได้รับความไม่เป็นธรรมจากสโมสร อีกทั้ง เปิดโอกาสให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ สามารถรวมกลุ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และจะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้การแข่งขันกีฬาอาชีพ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อนักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับสากล พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพฉบับนี้ ครอบคลุมกีฬาอาชีพ 13 ชนิด คือ ฟุตบอล, แบดมินตัน, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, สุนัขเกอร์, โบว์ลิ่ง, เจ็ตสกี, แข่งรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, กอล์ฟ และบาสเกตบอล และยังคงควบคุมถึงการล้มการการแข่งขันกีฬาอาชีพ (Match-fixing) ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลของการแข่งขันกีฬาทราบผลของการแข่งขันล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของการแข่งขันกีฬาที่ตาม ถือเป็นความผิดตามกฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพฉบับนี้ เช่น การล้มบอลหรือการล้มกีฬา ในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ² แต่ไม่ครอบคลุมถึงกีฬามวยไทย

มีพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ เช่น พระราชบัญญัติสารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ.2555 และยังมีแบบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินทาง

² ปีติเทพ อยู่ยืนยง. (2557). *มีอะไรใหม่ๆ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก <https://prachatai.com/journal/2013/12/50598>. [2560,24 พฤศจิกายน]

กีฬาที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งจะออกมาบังคับใช้ในอนาคต ในปัจจุบันพระราชบัญญัติที่ออกมาบังคับใช้นั้นยังคงมีช่องว่างรวมถึงไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ

ประเด็นสำคัญที่ทำให้วงการมวยได้รับความเสื่อมเสียคือเรื่องการทุจริตในกีฬามวยไทย การล้มมวยนั้นมีการกระทำที่หลากหลายซึ่งในการล้มมวยในแต่ละครั้งจะเกิดจากนักมวยเองที่รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อกระทำการล้มมวยซึ่งตามพระราชบัญญัติกีฬามวยมาตรา 50 บัญญัติว่าห้ามมิให้นักมวยรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยกระทำการล้มมวย และต่อมาตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 59 ได้วางบทกำหนดโทษไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับบทลงโทษในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้วางไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนักมวยเองหรือผู้ที่กระทำการจูงใจนักมวยให้ทำการทุจริตแต่ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังไม่เป็นรูปธรรมอีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากพอเนื่องจากบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือบุคคลในวงการมวยนั้นเป็นบุคคลที่รู้จักกันอยู่ ทำให้เมื่อเกิดการกระทำ ความผิดในแต่ละครั้งมักมีการพุดคุยกันภายในแล้วทำการไกล่เกลี่ยกันไป ทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นไม่ถูกรับโทษตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้เพิ่มโทษทางกฎหมายให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวและควรก่อตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยกฎหมายนั้นจะไม่ขึ้นกับคณะกรรมการกีฬามวยเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ปัญหาต่อมาซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับปัญหาประเด็นแรกคือเรื่องของสังกัดค่ายมวยที่นักมวยจะถูกจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพซึ่งตามพระราชบัญญัติกีฬามวยมาตรา 30 วรรคแรก บัญญัติว่า นักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งในการชกแต่ละครั้งแต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยเคร่งครัด ประกอบระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยการสังกัดและย้ายสังกัดค่ายมวยข้อที่ 11³ ที่ได้บัญญัติว่า นักมวยที่สังกัดค่ายมวยจะต้องแข่งขันตามที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น กรณีที่นักมวยจะเข้าแข่งขันในนามอื่นเช่นในนาม ผู้แทนชาติไทยหรือหน่วยงาน หรือการกุศลในพิธีสำคัญเป็น

³ ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยการสังกัดและย้ายสังกัดค่ายมวย พ.ศ. 2544

ครั้งคราว ให้กระทำได้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าค่ายมวยนั้น จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าสิทธิขาดในตัวนักมวยที่จะประกอบอาชีพนั้นจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าค่ายมวยเพียงคนเดียว จะเห็นได้ว่าต่างกับอาชีพอื่นๆ อย่างเช่น ทนายความหรือวิศวกรที่ขอแค่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีสังกัดซึ่งต่างจากนักมวยนั้นต้องขึ้นทะเบียนด้วยและต้องมีสังกัดค่ายมวยด้วยถึงจะสามารถขึ้นชกมวยได้ จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ควรพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย หมวดที่ 3 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการใช้สารเสพติดหรือสารกระตุ้นในการชกมวยไทยเรื่องนี้ในวงการมวยไทยนั้นยังพบไม่ได้บ่อยนักจะเห็นได้จากการแข่งขันนานาชาติส่วนมากที่มักใช้สารกระตุ้นก่อนการแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะให้ได้เปรียบผู้เข้าร่วมแข่งขันในการชกมวยไทยนั้นแม้มีข้อบังคับว่าเมื่อมีการจัดการแข่งขันชกมวยทางผู้จัดต้องจัดแพทย์เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนขึ้นชกมวยแต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติกีฬามวยที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสารเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งถือเป็นการทุจริตของนักกีฬามวยไทยทั้งก่อนทำการแข่งขันหรือหลังทำการแข่งขันเลยอันอาจส่งผลให้คู่ต่อสู้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือพิการได้

ปัญหาต่อมาทางผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาเพื่อให้นักกีฬานั้นได้รับความรู้และความปลอดภัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาเรื่องต้องมีการเข้าฝึกอบรมมาตรฐานพื้นฐานต่างๆ แม้มีพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 มาบังคับใช้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของผู้ฝึกสอนแต่ถ้าผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มข้อบังคับในเรื่องการผ่านการอบรม ในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยให้ได้มาตรฐาน

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาทฤษฎี แนวคิดและสภาพปัญหาของกีฬามวยไทย
2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทย
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากีฬามวยไทย

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อให้ความคุ้มครองและควบคุมนักมวยและผู้เกี่ยวข้องในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขันและนักมวย ด้วยสภาพในปัจจุบันวงการมวยนั้นไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทำให้วงการมวยขาดความน่าเชื่อถือและมีเรื่องของการพนันต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในกีฬามวยไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพกีฬามวยไทยและผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสากล ดังนั้น จะเห็นควรให้มีการเพิ่มโทษในกรณีการทุจริตในกีฬามวยไทยและก่อตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบการทุจริตในกีฬามวยไทย เพิ่มเติมข้อบังคับการใช้สารเสพติดหรือสารกระตุ้นในกีฬามวยไทยอีกทั้งกำหนดคุณสมบัติผู้ฝึกสอนและนักกีฬามวยไทยให้ดียิ่งขึ้น

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 รวมถึงระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย และพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยในไปเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียในด้านสิทธิการประกอบอาชีพและการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาไทยรวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกสอนในกีฬามวยไทย

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหนังสือกฎหมาย บทความ วารสาร รายงานการวิจัย ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติของกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ในด้านการทุจริตกีฬามวยไทย และการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย อีกทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย และวิวัฒนาการของกีฬามวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตในกีฬามวยไทยและการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย
2. เพื่อทราบถึงกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยในเรื่องการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542
4. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขทางกฎหมายในด้านการทุจริตกีฬามวยไทยและการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทยรวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย